

Số: /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó hạn hán tại một số khu vực trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam

Sáng ngày 03/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chủ trì Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó hạn hán tại một số khu vực trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam; cùng tham dự có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện: Ninh Phước, Thuận Nam.

Qua khảo sát một số khu vực trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam và báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp ứng phó hạn hán của các Sở, ngành, địa phương tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung:

Các địa phương cơ bản nắm bắt kịp thời tình hình hạn hán, thiếu nước trên địa bàn của mình và chủ động phối hợp với Sở, ngành triển khai các giải pháp ứng phó theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua. Theo dự báo tình hình nắng hạn sẽ kéo dài; nguồn nước sắp đến chủ yếu phụ thuộc vào nguồn mưa, lũ tiểu mãn; do vậy tình hình khô hạn trong thời gian tới hết sức khốc liệt; mực nước tại các hồ giảm rất nhanh, đến nay dung tích tại 23 hồ trên địa bàn tỉnh đạt 155,77/417,7 triệu m³ chỉ đạt khoảng 37,29% dung tích thiết kế; hiện nay có 02/23 hồ đã hết nước (hồ CK7 và Ông Kinh); có 03/23 hồ đã xuống dưới mực nước chết (gồm các hồ Sông Biêu, Suối Lớn và Bầu Ngừ); hạn hán, thiếu nước sẽ tác động rất lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm, kịp thời chỉ đạo, theo dõi thường xuyên tình hình hạn hán, thiếu nước và công tác ứng phó hạn trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch Ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán, phân công nhiệm vụ cho từng Sở, ngành, địa phương.

Theo tình hình hiện nay, các Sở, ngành, địa phương cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn, nắm chắc tình hình để chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống hạn, đặc biệt lưu ý công tác điều tiết nước đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, tuyệt đối không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Đồng thời tăng cường thực hiện công tác thông

tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình và tác động hạn hán; các chủ trương, giải pháp của tỉnh trong công tác ứng phó với hạn hán để nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để, chống thất thoát, lãng phí nguồn nước và tích trữ thức ăn cho chăn nuôi...

II. Một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả công tác ứng phó hạn hán; giao các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện như sau:

1. Về công tác điều tiết nước: Ưu tiên lượng nước tại các hồ chứa để cấp cho sinh hoạt của người dân, nước uống cho gia súc, cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các lĩnh vực thiết yếu khác...

Giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện, điều tiết nước theo nguồn lực của Công ty, trường hợp vượt khả năng thì mới kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ theo đúng quy định. Quán triệt nhân viên, người lao động của Công ty thực hiện nghiêm kế hoạch điều tiết nước đã đề ra, tránh để xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn nước; đồng thời Lãnh đạo Công ty phải tăng cường công tác kiểm tra, quản lý điều tiết nước để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Giao các địa phương (UBND huyện: Ninh Phước, Thuận Nam):

a) Về công tác sản xuất trong thời gian đến, tập trung tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân và quán triệt chính quyền địa phương cơ sở tổ chức thực hiện các biện pháp kiên quyết ngay từ đầu để tránh tình trạng người dân gieo trồng, xuống giống không đúng thời vụ và kế hoạch sản xuất; đặc biệt là việc gieo trồng tại khu vực dừng sản xuất, không đảm bảo nguồn nước.

b) Tổ chức nạo vét phát dọn kênh mương, ao trữ, khơi thông các cửa lấy nước, bể hút các trạm bơm để đảm bảo nguồn nước phục vụ tốt sản xuất, dân sinh. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi xây dựng lịch điều tiết tưới luân phiên cho từng tuyến kênh, từng xứ đồng; phân phối, dẫn nước tưới linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiết kiệm tối đa nguồn nước.

c) Đối với khu vực có thể sản xuất nhưng hạn chế về nguồn nước, các địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; nghiên cứu trồng các loại cây tiết kiệm nước, có hiệu quả kinh tế; đặc biệt đối với khu tưới hồ Bầu Zôn và một số khu vực hồ chứa phù hợp khác trên địa bàn các huyện; trường hợp cần thiết, các địa phương rà soát, kiến nghị tỉnh hỗ trợ giống cây trồng để phục vụ sản xuất.

d) Rà soát, dự báo, tiên lượng tình hình thiếu nước, đặc biệt là việc thiếu nguồn nước sinh hoạt cho người dân, thiếu nguồn nước cho chăn nuôi; tính toán nhu cầu, kinh phí cần hỗ trợ để ứng phó hạn hán, nhu cầu hỗ trợ để thực hiện các giải pháp với tinh thần không để người dân thiếu nước sinh hoạt; tổng hợp, kiến

ng nghị UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) để xem xét, hỗ trợ.

đ) Giao UBND huyện Ninh Phước rà soát, kiểm tra tình trạng hạn chế quyền chủ động của người dân trong công tác cày bừa, gặt lúa làm ảnh hưởng tới sản xuất mùa vụ và chỉ đạo xử lý nghiêm các địa phương để xảy ra các trường hợp nêu trên.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Đối với các kiến nghị của địa phương (*các khu vực cần điều tiết nước để phục vụ sản xuất như: khu vực Láng Dầu - khoảng 50ha cây ăn trái; khu La Chử - 61 ha trồng lúa vụ Đông Xuân (chưa thu hoạch)...*): Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi và chính quyền địa phương khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình và nhu cầu thực tế để chủ động triển khai giải pháp phòng, chống hạn đảm bảo kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

b) Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước tại các hồ, chỉ đạo công tác điều tiết nước tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời đảm bảo về chất lượng nguồn nước và tránh tình trạng ô nhiễm môi trường khi mực nước tại các hồ chứa xuống thấp.

4. Về giải pháp lâu dài, để chủ động hơn trong công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như trên địa bàn các huyện như: Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu vay vốn AFD (*liên thông hồ chứa từ hồ Sông Than và hồ Lanh Ra*); dự án Kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu....

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và PCT T.M.Hoàng;
- Theo thành phần dự họp;
- BQLDA ĐTXD CCT NN&PTNT;
- VPUB: LĐ; KTTH;
- Lưu: VT. PHT

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thành Hòa